

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๓๔๖๘๙



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ชักซ้อมการปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๓๔๙๔๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. จังหวัดได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติในการนำประชาชนที่มีความประสงค์เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าจากการปฏิบัติของบางจังหวัดพบข้อบกพร่อง ทำให้การดำเนินงานนำประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ประสบปัญหาข้อขัดข้อง เกิดความล่าช้า และทำให้ประชาชนทั่วไปหรือประชาชนที่มาด้วยกันต้องรอเป็นเวลานาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กำชับผู้ประสานงานอำเภอ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเดินทางมากับคณะประชาชนด้วย และอยู่ร่วมกับประชาชนด้วยตลอดเวลา จะทำให้การควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้ประสานงานต้องแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสีกากีคอพับ แขนยาว หรือตามสังกัด ทุกคน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

๒. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ที่ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ แต่งกายให้ถูกต้องตามกำหนด โดยเฉพาะห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์ และผู้หญิงห้ามสวมกางเกงทุกกรณี หากแต่งกายไม่ถูกต้องจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทำให้เกิดความล่าช้าและอาจพลัดหลงกับคณะเดินทางได้ รวมทั้งกำชับให้มีการติดป้ายประจำตัว ที่ระบุ ชื่อจังหวัด ชื่อตัว และชื่อผู้ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ทุกคน เพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบ

๓. กรณีอำเภอมอบหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกประชาชนร่วมเดินทางให้กำชับตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดกฎหมายในระหว่างเดินทาง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานในภาพรวม

๔. ให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ทุกคันที่รับ-ส่งประชาชน และให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบเบรก ยางรถยนต์ พนักงนขับรถ รวมทั้งไม่ให้มีผู้เดินทางแออัดเกินไปในรถแต่ละคัน เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารจากรถคันอื่นที่เสียได้ ทำให้ไม่เกิดความล่าช้าและสามารถเดินทางถึงจุดหมายตามกำหนดการได้ ตลอดจนให้มีป้ายประจำรถ ระบุชื่อจังหวัด คันที่... หากแยกเป็นรายอำเภอให้ระบุชื่ออำเภอด้วย

๙/๑/๕๙

/๕. การปรับ...

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"

๕. การปรับกำหนดการถึงพื้นที่จุด รับ-ส่ง ประชาชนหน้ากองสลาก(เดิม) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปรับเปลี่ยน ดังนี้

๑) ให้จังหวัดแรกของแต่ละวันที่เดินทางจากเดิมที่กำหนดถึงจุด รับ-ส่ง ประชาชน เวลา ๐๘.๐๐ น. ปรับเป็นเวลา ๐๖.๐๐ น. และจังหวัดลำดับที่สองของแต่ละวัน ปรับเวลาถึงจุดรับ-ส่ง จากเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็น ๐๖.๓๐ น.

๒) ให้จังหวัดลำดับที่ ๓ และ ๔ ของแต่ละวัน ปรับเวลาถึงจุดรับ-ส่ง จากเวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๑.๐๐ น. เป็น ๐๘.๐๐ น. และ ๐๘.๓๐ น. ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชา สิริวัฒนภักดี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๓๖๐